

Số: 138 /BC-UBND

Quảng Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

UBND xã Quảng Vinh báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm, tình hình xã Quảng Vinh.

Quảng Vinh là một xã nằm về phía tây Nam của huyện Quảng Điền, với diện tích tự nhiên là 1979,29 ha, có 2926 hộ, 11503 nhân khẩu, được chia thành 13 thôn, trên địa bàn xã có 05 trường học, 01 trạm y tế, 03 HTX, 11 niệm phật đường, 04 nhà thờ, đại đa số nhân dân sống vào nghề sản xuất nông nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế của xã những năm gần đây chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, nông - lâm - thủy sản chiếm 28,6%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 32,2%; dịch vụ 39,3%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2019: là 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,34%.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 290 – QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị có những thuận lợi, khó khăn đó là:

+ **Về thuận lợi:** UBND xã luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng uỷ và Ban chỉ đạo quy chế dân vận của xã về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn luôn quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở trên các lĩnh vực.

+ **Về khó khăn:** Việc tổ chức thực quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở địa phương vẫn có những khó khăn như việc triển khai học tập các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân gặp khó khăn, do một số lượng khá lớn người dân không tham gia hội họp nên không hiểu hết vấn đề thực hiện dân vận, dân chủ ở cơ sở, dẫn đến việc phát huy quyền làm chủ của mình bị hạn chế, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ

thống chính trị của xã không được bố trí kinh phí để hoạt động nên phần nào cũng có hạn chế trong công tác chỉ đạo, nhất là hạn chế việc giao ban và tổ chức sơ kết, tổng kết.

2. Chức năng, nhiệm vụ UBND xã Quảng Vinh

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã
- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.
- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở huyện và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.
- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 143-QĐ/TW ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau khi tiếp thu Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc Ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 143-QĐ/TU ngày 26/10/2011 của Tỉnh ủy “V/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế”. UBND xã Quảng Vinh đã xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt các nội dung của Quyết định cho các ban ngành, đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức cơ quan, các đơn vị, trường học, các thôn trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, trường học, các thôn trên địa bàn có kế hoạch triển khai sâu rộng đến tận cán bộ, người dân tạo sự thống nhất trong hành động để nội dung quyết định thực sự đi vào tổ chức và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn xã. Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Quyết định số 290 - QĐ/TW của UBND xã Quảng Vinh, các đơn vị đã cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ sát với thực tế để tổ chức thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch gắn với công tác xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền để thực hiện Quyết định 290, Quyết định 143 tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND huyện Quảng Điền về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 trên địa bàn huyện Quảng Điền; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 trên địa bàn huyện Quảng Điền; Kế hoạch số 15/KHBDV ngày 19/02/2018 về Tổ chức triển khai phong trào dân vận khéo năm 2018; Kế hoạch số 16/KHĐV-UBND ngày 25/3/2018 của Khối dân vận Đảng ủy

và UBND xã Quảng Vinh về việc phối hợp thực hiện “ Năm dân vận chính quyền năm 2018”... UBND xã Quảng Vinh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác dân vận chính quyền hàng năm như: Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 06/4/2020 về triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2020. Đồng thời đã triển khai các kế hoạch xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” như Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/5/2018 về việc triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/8/2018 về việc triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020

III. Kết quả thực hiện

1. Đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung trong Quyết định số 290-QĐ-TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 142-QĐ/TU ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

a. Về hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị đã được phân cấp, quản lý, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

- Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép thông qua Hội nghị, giao ban hàng tháng. Qua công tác tuyên truyền hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đã nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

b. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở.

- Ủy ban nhân dân xã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy thành chương trình, kế hoạch, đề án và chỉ đạo các ban ngành, đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương. Chỉ đạo các ban ngành, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân. Đã chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo và các đối tượng khó khăn trong cuộc sống.

- Lực lượng công an và quân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiểm soát, ngăn chặn các tai nạn, tệ nạn xã hội vào các dịp lễ, Tết; làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng dân quân với lực lượng công an nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hai bên đã phối hợp xây dựng phương án

sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng. Tập trung triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng hằng năm, hoàn thành công tác tuyên quân hằng năm.

- UBND xã Quảng Vinh thường xuyên tổ chức giao ban theo định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới. Công khai các văn bản chỉ đạo đến tận cán bộ, công chức được biết để thực hiện. Quan tâm đến công tác giải quyết các chế độ, nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, nâng ngạch cho cán bộ, công chức, làm tốt công tác đánh giá, xếp loại công chức cuối năm và công tác thi đua khen thưởng.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên chức, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Thủ trưởng cơ quan đã tổ chức các cuộc họp để cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia thảo luận bàn bạc các kế hoạch kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Đã xây dựng và công khai kinh phí hoạt động hàng năm của các ban ngành, bộ phận, đoàn thể. Phối hợp với BCH công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm theo quy định.

- Quản lý tài chính, tài sản cơ quan: đã chủ động giải quyết kịp thời nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và mua sắm, sửa chữa tài sản phương tiện, tiết kiệm được chi tiêu hành chính trong hoạt động của cơ quan nên đã tiết kiệm được một khoản kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, cơ quan trong dịch lễ tết. Cơ quan đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường hợp về quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách được phân bổ theo đúng quy định của nhà nước. Không để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn kinh phí, không có trường hợp tham nhũng, luôn đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan.

c. Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND trong công tác cải cách hành chính đã được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giải quyết công việc. Thường xuyên chú trọng việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan Nhà nước của cán bộ, công chức về cải cách hành chính. Nhìn chung, các hoạt động cải cách hành chính của UBND xã Quảng Vinh đều bám sát nội dung và kế hoạch đề ra. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, minh bạch và giải quyết các thủ tục đúng trình tự theo quy định của Pháp luật, giảm bớt sự phiền hà, đi lại của nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội – an ninh - quốc phòng.

d. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua UBND xã Quảng Vinh

Trong thời gian qua UBND xã Quảng Vinh đã tăng cường phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng ngày càng được quan tâm; nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và

đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân có nhiều chuyển biến. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy trình thủ tục. Qua công tác tiếp dân đã hướng dẫn, giải thích cho công dân về các quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của công dân, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền.

e. Công tác phối hợp các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND xã Quảng Vinh đã chỉ đạo công tác phối hợp với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc giám sát phản biện xã hội. Phối hợp Mặt trận các đoàn thể vận động cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các phong trào “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Với sự hưởng ứng nhiệt tình sôi nổi của đông đảo toàn thể cán bộ đoàn viên, công chức, lao động trong cơ quan, đã ra sức phấn đấu thi đua yêu nước hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng bộ phận công tác, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh chính trị – trật tự xã hội trên địa bàn.

- Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác của các ban ngành đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan đã chủ động tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT trong công tác nắm bắt tình hình, phối hợp ban hành các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn và đạt kết quả đáng khích lệ.

- Các ban ngành đơn vị đã chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND chuẩn bị xây dựng các chương trình công tác tháng, quý, năm; các chương trình kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm và tổ chức các kỳ họp đảm bảo yêu cầu, chất lượng và đúng thời gian quy định.

- Đã tổ chức phối hợp thực hiện khá tốt, kịp thời nhiệm vụ nắm bắt tình hình, thu thập, xử lý thông tin. Trên cơ sở đó, tổng hợp, phân tích tình hình, phối hợp tham mưu lập đề án, chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu giúp lãnh đạo xã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương ngày càng có chất lượng. Mặt khác, đã thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo và giữ mối quan hệ phối hợp các ban ngành đơn vị để đảm bảo thông tin hai chiều, góp phần phục vụ tốt cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, HĐND xã.

f. Việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao phẩm chất, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực thi công vụ.

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công

lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế’.

- Thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức để nâng cao hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND xã Quảng Vinh.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền hách dịch, tham nhũng chống lãng phí trong cơ quan.

2. Tác động của việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 143-QĐ/TU ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

- Sau mười năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.

- Nâng cao trách nhiệm chính quyền, người đứng đầu các cơ đơn vị trong công tác dân vận. Tăng cường công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, đối thoại với nhân dân để giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện.

- Mọi quan hệ giữa các ban ngành, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận được củng cố, tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Thông qua công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sớm được đưa vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng, kịp thời, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

- Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận.

IV. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được:

- Sau mười năm tổ chức và thực hiện Quyết định 290 về công tác dân vận đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, dựa vào dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh, gây phiền hà đến nhân dân. Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh – trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Công tác dân vận của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu lực,

hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, hoạt động phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng tổ chức chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân... Công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân được thực hiện nghiêm túc; giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được tiếp tục đẩy mạnh, công khai các loại thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa hiện đại của UBND xã. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều cố gắng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, hướng về khu dân cư, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, từng bước khắc phục bệnh thành tích, sự trông chờ, ỷ lại của nhân dân, từng bước có ý thức vươn lên.

****Nguyên nhân của kết quả đạt được:***

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Đảng ủy xã trong việc triển khai công tác dân vận; nhất là việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Hệ thống dân vận ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, giúp cấp ủy chỉ đạo sát sao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác vận động quần chúng.

- Công tác dân vận của chính quyền ngày càng được đẩy mạnh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo được niềm tin cũng như sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

- Đội ngũ làm công tác dân vận của xã thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận ở một số lĩnh vực chưa thật sự quyết liệt nên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện quy chế ở một số đơn vị còn chậm.

- Một số thôn triển khai thực hiện quy chế dân chủ còn hạn chế, chưa mang tính chuyên sâu.

- Việc chỉ đạo triển khai xây dựng các phong trào thi đua, các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả chưa cao.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, thông tin, báo cáo và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của cấp ủy Đảng chưa kịp thời.

3. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về công tác dân vận chưa đầy đủ, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

- Công tác phối hợp thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị có lúc thiếu thường xuyên.

- Một số cán bộ làm công tác dân vận các thôn còn hạn chế về trình độ, năng lực, kỹ năng nên dẫn đến khó khăn và hiệu quả còn thấp trong việc tham mưu, tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong

quá trình triển khai thực hiện một số mô hình “Dân vận khéo” còn nhiều lúng túng.

3. Bài học kinh nghiệm

- *Một là*, nơi nào các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu có nhận thức đúng về vai trò và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác dân vận, thì nơi đó tạo được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố vững chắc.

- *Hai là*, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị chính đáng của nhân dân phụ thuộc vào công tác dân vận của chính quyền, nhất là việc xây dựng đội ngũ công chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân, đặt mình vào vị trí của người dân; các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất quan điểm, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân.

- *Ba là*, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án đầu tư liên quan đến lợi ích của nhân dân thì công tác dân vận phải được tham gia ngay trong tất cả giai đoạn triển khai, sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội, kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phụ thuộc vào việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Cần tập trung hướng về cơ sở; chú trọng phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị nhằm phát triển phong trào quần chúng tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

V. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở.

2. Phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa Ban chỉ đạo quy chế dân chủ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong việc thực hiện, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, vận động nhân dân, đoàn viên hội viên thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước. Nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

3. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai hóa; chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

4. Đề cao tinh thần thực hiện đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong

thực thi nhiệm vụ đến toàn cán bộ, công chức cơ quan, quan tâm hưởng ứng các phong trào của cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị phát động như: Phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Phong trào “ Ngày Chủ nhật xanh”...

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện quy chế công tác dân của hệ thống chính trị ở cơ quan và cơ sở để phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh.

6. Thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; trong đó, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết thông qua đó để đẩy mạnh công tác thi đua và kịp thời biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị .

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Quảng Vinh về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị./.

Nơi nhân:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT. Đảng ủy – TT. HĐND xã;
- CT-PCT UBND xã;
- Mặt trận, các ban ngành đoàn thể cấp xã;
- Các chi bộ, thôn Trưởng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Quang Hóa

